

กํานतिकุค

ที่ สป ๐๐๓๗.๑/๔๐๕๖



ศูนย์โควิดฯ

จังหวัดสมุทรปราการ

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิมย์ สป ๑๐๒๗๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งสรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๘๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก สุพจน์ มาลาญนิม เลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดตาก จังหวัดราชบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อจัดทำแผนควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เร่งรัดวัคซีนและเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่

๒. ให้เน้นย้ำมาตรการ COVID-Free Setting สำหรับสถานที่เสี่ยงทำการเฝ้าระวังตรวจหาเชื้อ ในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ และกลุ่มเสี่ยง ๑๑ กลุ่ม และบูรณาการการดำเนินงานกำกับติดตาม มาตรการองค์กร มาตรการสาธารณสุข และมาตรการด้านสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เช่น งานศพ งานบุญต่าง ๆ

๓. ให้เร่งรัดการฉีดวัคซีน ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครบร้อยละ ๕๐ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ (๖๐๘) ควรให้ได้ร้อยละ ๘๐ และบันทึกข้อมูลใน MOPH IC ให้ครบถ้วน ทันเวลา โดยเฉพาะชายแดนใต้

๔. ให้เน้นย้ำเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ในการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน หากมีอาการสงสัยกล่ามเนื้อหัวใจอักเสบ ให้ผู้ปกครองรีบพาไปพบแพทย์ และเน้นย้ำมาตรการ DMHT ในสถานที่ฉีดวัคซีน

๕. ให้สื่อสารประชาสัมพันธ์ มาตรการ Universal Prevention กับประชาชน องค์กรปฏิบัติ เป็นปกติวิสัย และเฝ้าระวังอาการตัวเองถ้ามีอาการทางเดินหายใจ หรือสงสัยติดเชื้อให้ตรวจหาเชื้อ

๖. ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครและจังหวัด กำกับติดตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรค ในสถานประกอบการ โรงงาน (Bubble and Seal) แคมป์ก่อสร้าง ตลาด กลุ่มแรงงานต่างด้าว และโรงเรียน

๗. ให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เน้นย้ำการเฝ้าระวังการเดินทางเข้าออกประเทศตามแนวชายแดน รวมทั้งการลักลอบเข้าเมือง และการรวมกลุ่มคน

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/เพื่อให้การ...

เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอแจ้งสรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ชำต้น ให้ส่วนราชการและหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ สำหรับในส่วนของอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย คงเกษม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ



สิ่งที่ส่งมาด้วยตาม

สำนักงานจังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศตธ.สป.)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๗๐๒-๕๐๒๑-๔ ต่อ ๓๓๕๗๑

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์จังหวัดสมุทรปราการ

www.samutprakan.go.th ในหัวข้อ “ประชาสัมพันธ์”